

**Tòa nhà The Mett**

15 Đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm,

TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT. (84-28) 3829 1581

Fax: (84 – 28) 3829 1583

---

# THÔNG TIN MỚI

---

**Thông tin liên hệ****Ngân hàng Shinhan Việt Nam****Bà Đinh Đoan Sao Kim**

SĐT: (84) 28 3828 7900 – Ext 266

Email: [saokim@shinhan.com](mailto:saokim@shinhan.com)[kimdinh.shb@gmail.com](mailto:kimdinh.shb@gmail.com)

## TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG SHINHAN HÀN QUỐC ĐẾN THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024* – Lãnh đạo Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc và Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã có chuyến tham quan Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn (“USSH”), Đại học Quốc gia TP.HCM và trao đổi với lãnh đạo của trường về những thành tựu hợp tác trong thời gian qua và thảo luận về phương hướng phát triển của hai bên trong tương lai.

Chuyến thăm có sự hiện diện của Ông Jung Sang Hyuk, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc; Ông Lee Jae Hyun, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam cùng các đại diện khác của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Về phía nhà trường, có PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; TS. Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các phòng ban chức năng, khoa Hàn Quốc học đã tham dự buổi tiếp đón.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Nhà trường và lãnh đạo Ngân hàng Shinhan đã có buổi tham quan Văn phòng Trung tâm Hàn Quốc học Ứng dụng. Đây chính là dự án được Ngân hàng Shinhan Việt Nam tài trợ một phần chi phí cải tạo vào tháng 10/2023. Song song đó, hai bên cũng trao đổi thêm về định hướng hợp tác phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Jung Sang Hyuk, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc cho biết: *“Tôi rất vinh dự khi có cơ hội đến thăm ngôi trường giàu truyền thống như USSH – nơi đã đào tạo ra những thế hệ học viên chất lượng, trong đó có những thế hệ nhân viên ưu tú đã và đang làm việc tại các phòng ban của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.*

**Tòa nhà The Mett**

15 Đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm,

TP. Thủ Đức, TP.HCM

ĐT. (84-28) 3829 1581

Fax: (84 – 28) 3829 1583

*Tôi hy vọng, trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan Việt Nam và USSH sẽ thắt chặt mối quan hệ hợp tác bền vững, và có những định hướng phát triển sâu rộng hơn nữa, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng. Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc”.*

PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Chuyến tham quan và làm việc ngày hôm nay là dịp để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu gặt hái được thông qua mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng trong suốt những năm vừa qua. Đồng thời, đây cũng là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực của cả hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng vững mạnh, hướng đến những thành công rực rỡ trong tương lai.

Với vai trò là Hiệu trưởng Nhà trường, tôi cũng rất tự hào khi được gặp lại những sinh viên USSH đang công tác tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam, được đánh giá là những nhân viên ưu tú, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngân hàng”.

---

## VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 31 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, Ngân hàng cũng đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số bằng việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào các sản phẩm/dịch vụ, nhằm mang đến khách hàng giải pháp tài chính “Thân thiện hơn, sáng tạo hơn và bảo mật hơn”, hướng đến mục tiêu “Trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam vào năm 2030”.

Với sứ mệnh “Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua tài chính”, Ngân hàng Shinhan không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam không chỉ trên khía cạnh về hoạt động kinh doanh, mà còn thông qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tính từ năm 2007 đến cuối năm 2023, Ngân hàng Shinhan đã đóng góp hơn 81 tỷ đồng cho các công tác xã hội. Tính riêng trong năm 2023, Ngân hàng đã đóng góp số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, với 492 giờ hoạt động xã hội, và 5.563 lượt nhân viên tham gia.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)

Instagram: <https://www.instagram.com/nganhangshinhan/>